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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
ผู้มาประชุม 
 ผู้มาประชุม 
 ๑. นายนครรัชต์ สิงหะนาม     ประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  

๒. นายณรงค์ ชูติรัมย์       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  
๓. นายไพมณี บรรทุปา       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๓ 
๔. นายจรย์ สำราญวงศ์         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๔ 
๕. นายโญทิน ภูมีชิต       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๕ 
๖. นายวชิรานนท์ มาอินทร์     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๖ 
๗. นายทองสี เทียมทอง         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๗ 
๘. นายสมเดช เกตุคำขวา       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๘ 
๙. นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๙ 
๑๐. นายสุวรรณ์ แทนคำ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๑๑ 
๑๑. นายประจวบ เจนจับ        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๑๒ 
๑๒. นายปรีชา บุญยัง            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๑๓ 
๑๓. นายภาณุวัฒน์ ทบพักตร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๑๔ 
๑๔. นางอ่วง โสภิพันธ์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๑๕ 
๑๕. นายรังสรรค์ เครือคล้าย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวกนกวรรณ เล็งศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๑๐ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายถวัลย์ โขมโนทัย  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
 ๒. นายประยงค์ กล้ากลาง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
 ๓. นายประสิทธิ์ หมั่นสนาม ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
 ๔. นางอัจฉรา ทับทัน  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
 ๕. นายอำนวย นาครินทร์  ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
 ๖. นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๗. นางจริยา ศรีพนม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
 ๘. นางธันย์ชนก บุตรโต  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 ๙. นางสาวประภัทรสิริ แสนบุดดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 ๑๐. นายสุพจน์ ขีรัมย์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
 ๑๑.นายทวี เสกรัมย์  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
 ๑2. ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
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 เมื่อถึงเวลานัดสมาชิกเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมนายนครรัชต์ สิงหะนาม ประธานสภาฯ ทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมดำเนินการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
      ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม   รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครัง้ที่ ๑ วันที่ ๑๘  
ประธานสภาฯ มกราคม ๒๕๖๕ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
ที่ประชุม  รับรองไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอใหม่ 
ประธาน ๓.๑ ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ (เสนอโดย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน) ขอเชิญนายกช้ีแจง 
นายถวัลย์ โขมโนทัย เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ตามที่องค์การ 
นายกฯ บริหารส่วนตำบลหินโคนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเพ่ือให้ครอบคลุมนโยบายและตอบสนองความต้องการของ
ประชานในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมนี้ได้
ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ และ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๙๐๑/ว ๑๑๔๐ ลงวันที่ 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕  เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID-19) โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ เพ่ือให้สภาฯ 
เห็นชอบต่อไป 

นายนครรัชต์ สิงหะนาม นายกได้เสนอเหตุผลและความจำเป็นในการสเนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีแล้ว 
ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกแสดงความคิดเห็น 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม   เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม ๓.๒ ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า 
ประธานสภาฯ ตั้งวัดป่าบ้านหนองตาจ่ำ หมู่ที่ ๙ และ วัดบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓ (เสนอโดยนายก 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน)  
         ๓.๒.๑ ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า          

ตั้งวัดป่าบ้านหนองตาจ่ำ ด้วยได้รับหนังสือจากนางปนัสยา เล็กจีน ผู้ใหญ่บ้านหนองตาจ่ำ 
หมู่ที่ ๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าเพ่ือสร้างวัดป่า
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บ้านหนองตาจ่ำ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขท่ี บร ๑๓๔๒ ที่ดินเลขท่ี ระวาง 
๕๕๓๙ H ๖๖๖๒ เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวา เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม                ไม่มีสมาชิกแสดงความคิดเห็น 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นขอมติที่ประชุมอนุญาตให้เข้าทำ 
ประธานสภาฯ ประโยชน์พื้นที่ป่าจัดตั้งวัดป่าบ้านหนองตาจ่ำ หมู่ที่ ๙ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม     ๓.๒.๒ ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าตั้งวัด 
ประธานสภาฯ  บ้านโคกใหม่ ด้วยได้รับหนังสือจากนางราตรี ธนะศรี ผู้ใหญ่บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓           

ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอเข้าอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพ่ือสร้างวัดบ้าน 
โคกใหม่ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ๕๖๓๙ H ๖๒๖๖ เนื้อท่ี ๖ ไร่ ๙๒ ตารางวา 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกแสดงความคิดเห็น 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม  ขอมติที่ประชุมอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าตั้งวัดบ้านโคกใหม่ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธาน ๓.๓ ญัตติขออนุญาตทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ 
   ด้วยได้รับหนังสือจากสำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ที บร ๕๒๒๐๔/๒๔๒        

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
ดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย ณ บ่อขยะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนงิ้ว 
หมู่ที่ ๘ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ 

(๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 

(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือ
สภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ 

(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

นายโญทิน ภูมีชิต อยากจะถามยังไม่เข้าใจนำขยะมาทิ้งที่บ้านโนนงิ้วเลยใช่ไหมครับ 
ส.อบต.ม.๕ 
นายถวัลย์ โขมโนทัย เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ทางเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้มา 
นายกฯ  ซื้อที่ทิ้งขยะไว้ที่บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๘ ทิ้งขยะสะเปะสะปะแมลงวันรบกวนชาวบ้านจึงได้

เดินขบวนคัดค้านการทิ้งขยะจึงได้หยุดทิ้งและนำขยะไปทิ้งที่ที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
ต่อมาทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แจ้งว่าบ่อขยะเต็มทางเทศบาลได้มาประชุมประชาคมกับ
ชาวบ้านโนนงิ้วโดยมีเงื่อนไข 1 ทิ้งเสร็จฝังกลบ 2. จะต้องไม่มีแมลงวัน 3. ไม่มีกลิ่น ที่ประชุม
ประชาคมอนุญาตให้ทิ้งไม่เกินสามเดือน และนำเข้าที่ประชุมสภา ให้ความเห็นชอบ 

นายไพมณี บรรทุปา ที่ทางท่านนายกได้ชี้แจงมาเมื่อกี้อยากทราบว่ากลิ่นสามารถกำจัดได้หรือไม่ แมลงวัน  
ส.อบต.ม.๓        กำจัดได้หรือไม่ ขยะได้ออกจากตำบลหินโคนไปแล้วไม่อยากให้กลับมาอีก คนที่ได้รับความ 
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 เดือดร้อนคือชาวตำบลหินโคน เดี๋ยวท่านก็โดนด่าอีกเม่ือมันออกไปแล้วจึงไม่ควรนำกลับมาอีก 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม ในเมื่อทางเทศบาลมีปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้ามันไม่ดี
ประธานสภาฯ   ก็ให้เขายุติได้ในระยะเวลาสามเดือนถ้ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเราก็จะต้อง 
                    กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง 
นายโญทิน ภูมีชิต ตามท่ีท่านไพมณีฯ พูดก็ถูกต้องแต่เราควรจะให้โอกาสทางเทศบาลลำปลายมาศ มีบ้านโนนงิ้ว 
ส.อบต.ม.๕ อยู่ใกล้ ถึงบ้านอื่นจะอยู่ไกล แต่แมลงวัน และกลิ่นเชื้อโรคมันก็สามารถไปได้ทุกท่ี แต่เราก็ควร

จะให้โอกาสเขาถ้ามันไม่ดีเราค่อยมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง 
นายรังสรรค์ เครือคล้าย  เรื่องที่ท้ิงขยะถ้าเขามาท้ิงในเขตเราก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าเขามีระบบการจัดการในการ  
ส.อบต.ม.๑๖     กำจัดขยะให้มันเป็นมาตรฐานเหมือนที่อ่ืนเขาทำจะทิ้งตลอดไปก็ยังได้ถ้าไม่เอามากองไว้เฉยๆ 

หรือขุดหลุมกลบมันอยู่ที่การบริหารจัดการ 
ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศได้ขอทำกิจการนอกเขตเพ่ือทิ้งขยะในที่ดิน 
ปลัด.อบต. กรรมสิทธิ์ของเทศบาลเองแต่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ซึ่งแต่เดิมเคยเอาขยะ

มาท้ิงแล้วจะฝังกลบและจุดไฟเผามีกลิ่นเหม็นและแมลงวันสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงจึงมีเรื่องร้องเรียนและออกสื่อจึงได้หยุดทิ้งไปนำขยะไปทิ้งที่    
บ่อขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต่อมาทางบ่อขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้แจ้งให้ยุติการ
นำขยะไปทิ้ง จะต้องหาที่ทิ้งใหม่เพ่ือแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ไปใช้ที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลสตึก
และขอใช้ที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จึงได้มาทำประชาคมกับชาวบ้านโนนงิ้ว  
หมู่ที่ ๘ ตามท่ีท่านนายกฯ ได้เรียนให้ทราบแล้ว แต่เดิมตามบ้านนอกก็ขนขยะไปทิ้งในเขต
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ปัจจุบันทางเทศบาลได้ประกาศไม่ให้นำขยะไปทิ้งในเขตเทศบาล
ตำบลลำปลายมาศ ถ้าเราไม่อนุญาตก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนถ้ามีปัญหาก็คงจะมีการร้องเรียนกันอีก
แล้วเราจึงค่อยมาพิจารณาอีกครั้ง 

นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง ที่จะทิ้งขยะสามเดือนที่ว่ามีสัญญาหรือไม่เราจะต้องมีการประเมินใหม่หรือไม่
อย่างไร 

นายถวัลย์ โขมโนทัย หลังจากท่ีได้ทำประชาคมแล้วจึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับทางเทศบาลนายกฯ 
นายก อบต. กำนัน กรรมการหมู่บ้าน ลงนามร่วมกัน ถ้ามีปัญหาเรื่องแมลงวันและกลิ่นจะต้องหยุดทิ้งทันที 

ขุดฝังกลบทุกวัน ถ้าไม่ทำตามข้อตกลงชาวบ้านคงยอมไม่ได้หรอกครับ 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม  เมื่อไม่มีสมาชิกแสดงความคิดเห็นอีก ขอมติที่ประชุมยินยอมให้สำนักงานเทศบาล 
ประธานสภาฯ ตำบลลำปลายมาศทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๖ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นางอ่วง โสภิพันธ์  อยากจะเรียนถามฝ่ายบริหารว่าถนนสายบ้านตะขบมีอยู่ในแผนหรือไม่ถ้าอยู่ในแผนปีไหน 
ส.อบต.ม.๑๕ จะได้ทำค่ะปีนี้จะได้ทำหรือไม่ 
นายถวัลย์ โขมโนทัย ถนนสายนี้ได้ทำโครงการของบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายกฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ถ้าไม่ได้รับจัดสรรอย่างไรก็จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเนื่องจาก

เป็นถนนสายหลักท่ีใช้ร่วมกันหลายหมู่บ้านสมาชิกก็ต้องยอมเสียสละโครงการในหมู่บ้าน 
   เพ่ือร่วมกันทำถนนเส้นนี้ครับ 
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นายโญทิน ภูมีชิต ถนนเส้นนี้เป็นหน้าเป็นตาของตำบลไม่ว่าจะอยู่ฝั่งหินโคนหรือฝั่งไหนเนื่องจากเป็นถนนเชื่อม
หมู่บ้านมาจากบ้านโนนรัง อำเภอชุมพวงถ้ามีการจ่ายขาดเงินสะสมปีหน้าหรืออย่างไร  

             บ้านโนนตะครองหมู่ ๕ ยินดีเสียสละโครงการให้ทำถนนเส้นนี้ก่อน 
นายประเสริฐศักดิ์ แสนโพธิ์กลาง เห็นด้วยเรื่องความลำบากของประชาชนเรื่องที่สาธารณะก็เสร็จไปแล้วครับ  
ส.อบต.ม. ๙ อยากนำปรึกษาฝ่ายบริหารหรือสมาชิกในที่ประชุมนี้เรื่องทางสาธารณะสมัยที่แล้วได้ยื่นเรื่อง

ขอให้ออกรังวัดทางสาธารณะแล้วเรื่องก็เงียบไปเลยครับ 
นายสุพจน์ ขีรัมย์ ขอให้ไปยื่นคำร้องไว้ใหม่ที่กองช่างจะได้ดำเนินการยื่นเรื่องให้สำนักงานท่ีดินลำปลายมาศ 
ผอ.กองช่าง  ออกรังวัดให้ใหม่ตอนนี้ตกหล่นเยอะมากสองร้อยกว่าแปลง 
นายไพมณี บรรทุปา อยากฝากฝ่ายบริหารตามที่ท่าน โญทินฯ พูดถูกต้องถนนจากสะพานไปถึงโคกสะอาดแต่ 
ส.อบต.ม.๓  อยากจะพูดถึงถนนจากบ้านโคกสะอาดถึงคลองบ้านโนนรังถนนเส้นนี้พังตั้งแตเ่ดือนแรก 

ยังไม่เสร็จอยากฝากบริหารไปซ่อมแซมให้หน่อยชาวบ้านเขาด่าทั้งเฟสและโทรศัพท์เนื่องจาก
เป็นถนนเส้นหลักเขตโคราชชุมพวงมาตลาดลำปลายมาศ เอาท่อไปลงที่หลังแล้วมันทรุดลง
ยังไงถ้ายังไม่มีงบประมาณเอารถไปเกรดให้ก่อนก็ได้เป็นหน้าเป็นตาของตำบล  เรื่องที่สอง
เรื่องไฟส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้านตั้งแต่ อบต.ไปถึงแต่ละหมู่บ้านให้มันสว่างเพ่ือความ
ปลอดภัยมิจฉาชีพก็เยอะ เรื่องที่สามอยากฝากฝ่ายบริหารปรับปรุงหอประชุมเปลี่ยนเวที 
ให้เวทีไปอยู่ทางทิศเหนือหันหน้ามาทางทิศใต้เพ่ือเวลาเดินเข้าจะได้มองเห็นหน้าเวที 

นายถวัลย์ โขมโนทัย เรื่องถนนสายโคกสะอาดไปถึงเขตบ้านโนนรังชุมพวงทาง อบต.ได้เสนอโครงการขอ 
นายกฯ งบอุดหนุนตั้งแต่สะพานบ้านตะขบไปถึงคลองบ้านโนนรัง ส่วนหอประชุมเดี๋ยวลองปรึกษา

ท่านปลัดฯดูถา้มีงบประมาณทำได้ก็จะได้ดำเนินการปรับปรุง 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม ด้วยได้รับหนังสือจากท่ีว่าการอำเภอลำปลายมาศ ที่ บร.๐๕๑๘/ว๕๐๑ ลงวันที่ ๑๒  
ประธานสภาฯ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในส่วนของ

กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้
ประชุมเลือกกันเองแห่งละหนึ่งคน เพ่ือเป็นตัวแทนไปประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
ลำปลายมาศ ชั้น ๒  ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อ 

นายโญทิน ภูมีชิต  เสนอนายภาณุวัฒน์ ทบภักตร์ ส.อบต.ม.๑๔ 
ส.อบต.ม.๕ ผู้รับรอง ๑. นางอ่วง โสภิพันธ์ ส.อบต.ม.๑๕    ๒. นายไพมณี บรรทุปา ส.อบต.ม.๓ 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกเสนอชื่ออีก 
นายนครรัชต์ สิงหะนาม เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่านายภาณุวัฒน์ ทบพักตร์ ส.อบต.ม.๑๔                 

ได้เป็นตัวแทนไปประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 
  เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
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